

# TÌM HIỂU LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

## 1. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định những vấn đề gì?

**Trả lời:** Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định về những vấn đề sau: quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

## 2. Nhà nước có những Chính sách gì để hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật?

**Trả lời:** Những chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách hỗ trợ sau đây:

Được cơ quan nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình; Được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo;

Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Đối với cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách hỗ trợ sau đây:

Được hưởng các chính sách như đối với tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật .

Người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người khuyết tật mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia thực hiện phổ

biển, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách như: cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình; Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; hưởng thù lao và chế độ khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

Giáo viên dạy môn giáo dục công dân cho người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

### **3. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo những nguyên tắc nào?**

**Trả lời:** Phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực.

Kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống hằng ngày của người dân.

Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội.

### **4. Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào?**

**Trả lời:**

Ngày 09 tháng 11 năm 1946, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta.

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

### **5. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật?**

**Trả lời:** Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nghiêm cấm các hành vi sau đây:

- Truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến; không cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Lợi dụng việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật để gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

## **6. Phổ biến, giáo dục pháp luật được thông qua các hình thức nào?**

**Trả lời:** Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức sau:

Hợp báo, thông cáo báo chí.

Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

## **7. Những đối tượng nào được áp dụng nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù?**

**Trả lời:** Những đối tượng sau đây được Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù:

Người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân;

Người lao động trong các doanh nghiệp;

Nạn nhân bạo lực gia đình;

Người khuyết tật;

Người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

**8. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, tài nguyên, khoáng sản và các lĩnh vực pháp luật khác gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho đông bào dân tộc thiểu số; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống.

Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tình nguyện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chủ trì phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm lâm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới.

**9. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp được quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Người lao động trong các doanh nghiệp được phổ biến, giáo dục về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động. Những nội dung này được thực hiện thông qua phổ biến trực tiếp, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

**10. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Nạn nhân bạo lực gia đình được phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. Được thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại nơi tạm lánh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

**11. Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình?**

**Trả lời:**

UBND xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận ở cơ sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình.

**12. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào những nội dung chủ yếu gì?**

**Trả lời:**

Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

**13. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc tập trung vào những nội dung gì?**

**Trả lời:**

Tập trung vào các nội dung sau đây:

- Thông qua chương trình học pháp luật, giáo dục công dân và lồng ghép trong chương trình học văn hóa, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng; thông qua thời sự, chính sách; sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng và các hình thức phù hợp khác.

- Nội dung phổ biến tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

**14. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo cần được phổ biến, giáo dục pháp luật những nội dung gì?**

**Trả lời:**

Tập trung vào các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, thông

qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác.

**15. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gì trong phổ biến, giáo dục pháp luật?**

**Trả lời:**

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua phổ biến pháp luật trực tiếp hoặc thông qua các hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức hành nghề pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, chức danh tư pháp tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động chuyên môn. Tạo điều kiện cho thành viên, công chức, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

**16. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như thế nào?**

**Trả lời:**

Các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân có những trách nhiệm sau đây:

- Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật, bố trí giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với gia đình và xã hội thực hiện mục tiêu giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

**17. Những nội dung giáo dục pháp luật cụ thể nào được áp dụng đối với từng cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân?**

**Trả lời:**

Nội dung giáo dục pháp luật đối với từng cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như sau:

- Đối với giáo dục mầm non, tiểu học: được lồng ghép thông qua giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật;

- Đối với giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông: trang bị kiến thức ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật;

- Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: trang bị kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, kiến thức pháp luật liên quan đến ngành, nghề đào tạo.

**18. Cá nhân có trách nhiệm gì đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ?**

**Trả lời:**

Trách nhiệm của cá nhân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định cụ thể như sau:

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri; giám sát việc thực hiện pháp luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tham gia tìm hiểu, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật; gương mẫu chấp hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, thực thi nhiệm vụ.

- Báo cáo viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công; truyền đạt chính xác nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; không được tiết lộ bí mật Nhà nước và các hành vi bị cấm khác.

- Tuyên truyền viên pháp luật, người được mời phổ biến, giáo dục pháp luật được cung cấp văn bản pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

### **19. Gia đình có trách nhiệm gì trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật?**

#### **Trả lời:**

Các thành viên trong gia đình phải gương mẫu chấp hành pháp luật; ông, bà, cha, mẹ có trách nhiệm giáo dục và tạo điều kiện cho con, cháu tìm hiểu, học tập pháp luật, rèn luyện ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.